

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชลธิชา เกียรติแดนไพร	ประธานสภา	ชลธิชา เกียรติแดนไพร	
๒	นายทพอ โชคสิงขร	รองประธานสภา	ทพอ โชคสิงขร	
๓	นายสุเทพ ชะโพ	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒	สุเทพ ชะโพ	
๔	นายบุญธรรม ถวิลกิจไพศาล	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓	บุญธรรม ถวิลกิจไพศาล	
๕	นายคำนิง เกิดก่อสกุล	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔	คำนิง เกิดก่อสกุล	
๖	นายสิทธิ พงศ์ไพรวิน	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕	สิทธิ พงศ์ไพรวิน	
๗	นางสาวพัชราภรณ์ สุขโพธิญาณ	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖	พัชราภรณ์ สุขโพธิญาณ	
๘	นายพงษ์เดช ฉโย	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘	พงษ์เดช ฉโย	
๙	นายชัยรัตน์ ม่านฟ้าสีคราม	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗	ชัยรัตน์ ม่านฟ้าสีคราม	
๑๐	นายชัยวี เชโตะ	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐	ชัยวี เชโตะ	
๑๑	นางสาวอติษฐ รุ่งโรจน์	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๑	อติษฐ รุ่งโรจน์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไชยา ประหยัดทรัพย์	นายก อบต.ห้วยปูลิง	ไชยา ประหยัดทรัพย์	
๒	นายสุสันต์ ปิยศักดิ์เมธากุล	รองนายก อบต.ห้วยปูลิง	สุสันต์ ปิยศักดิ์เมธากุล	
๓	นายทินกร เล่อกา	รองนายก อบต.ห้วยปูลิง	ทินกร เล่อกา	
๔	นายสมบูรณ์ พานทอง	เลขานุการนายก อบต.ห้วยปูลิง	สมบูรณ์ พานทอง	
๕	นางนงเยาว์ กรองบริสุทธิ	หัวหน้าสำนักปลัด	นงเยาว์ กรองบริสุทธิ	
๖	นางชนาพร ทะวีวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชนาพร ทะวีวงศ์	
๗	นางสาวณัฐวรรุทธิ์ พงษ์ชัยรัตน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ณัฐวรรุทธิ์ พงษ์ชัยรัตน์	
๘	นายอาทิตย์ ศิริเดช	ผู้อำนวยการกองช่าง	อาทิตย์ ศิริเดช	
๙	นางสาวจินตนา วรรณิการ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	จินตนา วรรณิการ์	
๑๐	นางสายพิน เชาวเลขา	ครู ศพด.ห้วยปูลิง	สายพิน เชาวเลขา	
๑๑	นางอำพร จรัสพรศิลป์ชัย	ครู ศพด.ห้วยตอง	อำพร จรัสพรศิลป์ชัย	

.../เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม	เวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภา	ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ร่วมประชุม เข้าห้องประชุม พร้อมได้ตรวจนับองค์ประชุม สมาชิกสภา ครบองค์ประชุม ขอเชิญ นายชลธิชา เกียรติแดนไพโร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ทำหน้าที่ในที่ ประชุมและกล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ตาม ระเบียบวาระการประชุม
ประธานสภา	วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศเรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง สมัยสามัญแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๑	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่แจกให้กับทุกท่าน แล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องหรือจะแก้ไขขอได้แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อจะได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ ถูกต้อง หากไม่มี และจะได้ขอมติที่ประชุมเพื่อทำรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ - รับรอง ๑๐ เสียง - ไม่รับรอง - เสียง -งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๓.๑ ขอความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับปรับปรุงฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ -เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ได้ชี้แจงกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้ทราบ เชิญครับ
นายกอบต.	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงทุกท่าน ในวันที่ ที่ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับปรับปรุงฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ สืบเนื่องจากในหมู่บ้านในตำบลห้วยปูลิงได้
มี	ปัญหาหรือความต้องการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปีและการที่ทางฝ่ายบริหารจะสามารถ ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้นั้นโครงการหรือกิจกรรม นั้นๆจะต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเท่านั้น และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ สภา องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดังนี้(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตาม ขั้นตอน ดังนี้ (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนและผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับปรับปรุงฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่

ประธานสภา ฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้ชี้แจงโครงการให้สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้รับทราบแล้วนั้น ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงในการขอความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับ ปรับปรุง ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ขอมติครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภาฯ)

ประธานสภา ขอหยุดพักการประชุมไว้ก่อน เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง รอบบ่ายขอให้สมาชิกสภา พร้อมกันเวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อดำเนินการประชุมต่อครับ

เริ่มประชุมภาคบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานสภา ฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯได้นับองค์ประชุม องค์ประชุมครบกระผมขอ เริ่มการประชุมภาคบ่ายต่อเนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกทุกท่านแจ้งปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ขอเชิญครับ

๑. เรื่องแจ้งจากหมู่บ้านต่างๆ
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยปูลิง

นายทพอ โชคสิงขร : ไม่มี

หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยกุ่ม

นายสุเทพ ชะโพ : มีเรื่องแจ้ง ครับเรื่องการจัดเก็บภาษีของอบต.เดี๋ยวนี้ชาวบ้านยังมีข้อข้องใจว่าไม่มี ความ ชัดเจนในการจัดเก็บ และไม่มีใบเสร็จให้ชาวบ้าน

ประธานสภา ฯ : ให้ทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บได้ชี้แจงให้กับหมู่บ้านได้ทราบในรายละเอียดต่อไป

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขากกลาง

นายบุญธรรม ถวิลกิจไพศาล : แจ้งเรื่องราษฎรตำบลเมืองแปง อำเภอปาย ฯ เข้ามาตัดไม้ฟันในเขตของบ้านหนองขาก กลาง (หย่อมบ้านหนองขานเหนือ) อยากให้นายกาช่วยแก้ไขปัญหาด้วย

นายกอบต. ฯ : กรณีแบบนี้ต้องให้ฝ่ายปกครองคือผู้ใหญ่บ้านประสานงานกันโดยผ่านทางสายบังคับ บัญชาคือกำนันในพื้นที่และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลอาจรวมถึงนายอำเภอของทั้ง อำเภอเมืองและอำเภอปายต้องมาแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ

หมู่ที่ ๔ หัวน้ำแม่ฮ้องสอน

นายคำนึ่ง เกิดก่อสกุล : ไม่มี

หมู่ที่ ๕ ห้วยตอง

นายสิทธิ พงศ์ไพรวิน : ขอสอบถามเรื่องระบบประปาของเงินข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ จะดำเนินการเมื่อไหร่ครับ

นายกอบต.๖ : ให้ผอ.กองช่างเข้าไปประสานงานและวางแผนการวางระบบประปากับผู้นำในพื้นที่จะได้ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน

ผอ.กองช่าง : รับทราบ/ปฏิบัติ

หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยปมผาด

นางสาวพัชราภรณ์ สุขโพธิญาณ : มีเรื่องสอบถาม ๒ เรื่อง

๑. เรื่องการสืบชะตาน้ำ

๒. ถนนจากถนนสายหลักที่เข้าไปในหมู่บ้านช่วงที่ผ่านมามีฝนตกทำให้ถนนเกิดเป็นหลุมเป็นบ่ออยากให้ทางผู้บริหารช่วยแก้ไขให้ชาวบ้านด้วย

นายกอบต.๖ : สำหรับถนนของบ้านห้วยปมผาดก็ได้มอบหมายให้กองช่างเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งเข้าบรรจุในแผนของยุทธศาสตร์จังหวัดในปี ๒๕๖๙ และจะต้องจัดส่งภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นี้แต่ก็ไม่รับประกันว่าจะได้รับงบประมาณหรือไม่เพราะมันเป็นโครงการศักยภาพของอบต.ห้วยปมผาดลำดับที่ ๑

ประธานสภา. : สำหรับเรื่องการสืบชะตาน้ำก็รองบประมาณจากอบต.อุดหนุนน่าจะเร็วขึ้น

หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตองกือ

นายชัยรัตน์ ม่านฟ้าสีคราม : เมื่อช่วงที่ผ่านมามีเหตุพายุพัดหลังคาอาคารพลังงานไฟฟ้าทำให้กระเบื้องแตกมากกว่าครึ่งแต่ได้ประสานไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการให้มาลงพื้นที่เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อย

หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยอี

นายพงษ์เดช ฉีโย : ไม่มี

หมู่ที่ ๙ ห้วยไม้ดำ

นายชลธิชา เกียรติแดนไพร : ไม่มี

หมู่ที่ ๑๐ ห้วยปูเลย

นายชัยรี เซโตะ : มีเรื่องเสนอ ๒ เรื่อง

๑. เรื่องอุทกภัย

๒. เรื่องการยึดคืนพื้นที่ของชาวบ้าน

๓. เรื่องการจัดเก็บภาษี

นางสาวณัฐวรัญธร พงษ์ชัยรัตน์ : เรื่องการจัดเก็บภาษีขอให้สมาชิกมาพบและรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษีเพื่อไปชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป

หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยไทร

นางสาวอดิษฐ์ รุ่งโรจน์ : สอบถามเรื่องการไปปรับถนนที่อบต.เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านไม่ค่อยตรงกับความต้องการของชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่ได้ทำ ขอให้ทางบริหารชี้แจงด้วยค่ะ

ผอ.กองช่าง

: เนื่องจากงบประมาณที่ลงไปดำเนินการในครั้งนี้มีจำนวนน้อยประกอบด้วยผู้รับจ้างได้แก้ไข
ในจุดที่เป็นปัญหามากกว่าคือเส้นห้วยตอง-ห้วยบุเลย จึงทำให้เส้นกั้นขมิ้น-ห้วยไทรทำได้
ไม่ครบและรถก็ไม่สามารถขุดหรือปรับบริเวณดังกล่าวด้วย

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณ ทุกท่านที่ มาร่วม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบุเลย ในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

นายพงษ์เดช ฉโย

ขอเสนอปิดประชุม

ส.อบต.หมู่ ๘

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

ที่ประชุม

นายคำนึ่ง เกิดก่อสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ให้การรับรอง
นายชัยรัตน์ ม่านฟ้าสีครามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ให้การรับรอง

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวพิชราภรณ์ สุขโพธิญาณ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบุเลย

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายบุญธรรม ถวิลกิจไพศาล)

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยรัตน์ ม่านฟ้าสีคราม)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายทพอ โชคสิงขร)

กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายชลธิชา เกียรติแดนไพร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบุเลย



ประกาศองค์การบริหารส่วนห้วยปูลิง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ครั้งที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไชยา ประหยัดทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง